

*
Số 04 - CTr/ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH

công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016

Căn cứ chương trình công tác năm 2016 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN và Hướng dẫn 01-HD/BDVTU về nội dung trọng tâm công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 của Ban Dân vận Thành uỷ, căn cứ nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của Đảng uỷ Khối; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng chương trình công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 như sau:

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Công tác Dân vận

1.1. Các cấp uỷ nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, các văn bản của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác dân vận:

- Tổ chức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020; các văn bản của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác dân vận và quy chế dân chủ như: Thông tri lãnh đạo thực hiện Kết luận 114- KL/TW của Ban Bí thư ngày 14 tháng 7 năm 2015 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 489-QĐ/TU ngày 16 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của từng đơn vị; Chương trình hành động số 35-CTrHĐ/TU của Thành uỷ về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, hội nghị chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác dân vận, cấp uỷ mới; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình, cách làm hay hiệu quả.

- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và quy chế dân chủ

ở cơ sở hoặc trong chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của đơn vị có nội dung công tác dân vận và quy chế dân chủ; chú ý sau kiểm tra có thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối; thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo năm 2016.

1.2. Tập trung thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2016. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2016) và phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; biểu dương, giao lưu các cá nhân, tập thể điển hình “Dân vận khéo” 2016.

1.3. Tăng cường nắm thực chất tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và người lao động; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và người lao động. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, người lao động tham gia tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy và các chương trình hành động của Thành ủy về công nhân, thanh niên, phụ nữ, trong đó tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân, thanh niên, nâng cao tay nghề, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; phát hiện, bồi dưỡng công nhân trẻ, công nhân nữ, công nhân ưu tú để kết nạp vào Đảng, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Thành ủy về lãnh đạo các tổ chức Đảng thực hiện công tác xã hội, nhất là làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công nhân, người lao động của đơn vị gặp khó khăn.

1.4. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN theo Quyết định số 103-QĐ/ĐUK ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Các đơn vị phân công đồng chí bí thư hoặc phó bí thư phụ trách công tác dân vận; hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác dân vận tại đơn vị.

1.5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy định 1043-QĐ/TU ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động nhân dân ở cơ sở; kiểm tra, giám sát các đảng ủy trực thuộc

phân công cấp ủy viên và đảng viên làm công tác vận động công chức, viên chức, người lao động tại nơi công tác, định kỳ đánh giá 6 tháng và cuối năm gắn với phân tích chất lượng đảng viên, đảm bảo 100% đảng viên đều được phân công vận động quần chúng. Nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

1.6. Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể trực thuộc

- Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, người lao động chưa là đảng viên tham gia góp ý; chủ động và kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn thể, các bức xúc của đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh kịp thời.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội theo Thông tri số 08 - TTr/TU ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy như kiện toàn tổ chức, bố trí đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ chuyên trách của các đoàn thể; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ đoàn thể; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho ban chấp hành các đoàn thể, để nâng cao chất lượng hoạt động; duy trì làm việc với Ban chấp hành các đoàn thể định kỳ tháng, quý, 6 tháng.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể vận dụng sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thực hiện Thông tri số 31-TT/TU ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2. Công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để hiểu đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xác định rõ trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

- Trong nghị quyết, chương trình hoặc kế hoạch quý, 6 tháng, năm cần cụ thể hóa nội dung để chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng đối thoại, kinh nghiệm trong việc phối hợp tổ chức hội nghị người lao động...cho cán bộ Công đoàn phù hợp với điều kiện đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối.

a/ Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

+ Cấp uỷ chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ/CP của Chính phủ ngày 09 tháng 01 năm 2015; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp theo quy định mới. Bí thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa trong nghị quyết, chương trình hoặc kế hoạch quý, 6 tháng, năm để chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

+ Thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị: cấp uỷ cần quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, có trách nhiệm. Phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn hạn chế. Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và công khai, minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, các quy chế, quy trình về công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, nhất là về tài chính, chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức... tạo sự thống nhất, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức.

+ Thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc: trọng tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; cải tiến lề lối làm việc; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; công khai quy định, quy trình về thủ tục hành chính, hướng dẫn cụ thể để các cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức dễ thực hiện và giám sát.

b/ Đối với các doanh nghiệp

+ Các đảng ủy, chi ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, chất lượng hơn nữa việc thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ, trong đó có quy định xử phạt về vi phạm đối thoại tại nơi làm việc, vi phạm về thương lượng tập thể, thảo ước lao động tập thể.

+ Công khai, minh bạch những nội dung người sử dụng lao động phải công khai cho người lao động biết; nhất là những chủ trương chuyển đổi, sắp xếp, tái

cấu trúc mô hình hoạt động doanh nghiệp, chế độ, chính sách, bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể ...; sửa đổi, bổ sung các quy chế cho phù hợp; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị đối thoại 3 tháng một lần, xác định nội dung đối thoại và hình thức tổ chức phù hợp; chỉ đạo tổ chức công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị đối thoại, hội nghị người lao động có chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động mạnh dạn tham gia ý kiến.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; từng bước triển khai việc giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của cơ sở. Hướng dẫn cấp ủy cơ sở chỉ đạo kiện toàn, củng cố nhân sự về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Cuối năm các đảng ủy, chi ủy tự đánh giá việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị mình, báo cáo về Đảng ủy Khối. Cán bộ phụ trách công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở căn cứ vào kết quả tự đánh giá, kết hợp với nắm tình hình, theo dõi của chuyên viên các Ban đảng trình Thường trực quyết định. Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại hàng năm, Đảng ủy Khối tặng giấy khen đối với những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện và báo cáo định kỳ về công tác dân vận và quy chế dân chủ như sau:

+ Trong các báo cáo quý, 6 tháng, năm của đơn vị, đề nghị bổ sung thêm nội dung về công tác dân vận, công tác quy chế dân chủ.

+ Đối với báo cáo đột xuất, chuyên đề: khi Đảng ủy Khối có yêu cầu đề nghị các đơn vị gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

Đảng ủy Khối xây dựng chương trình công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, đề nghị các đảng ủy căn cứ nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình của đơn vị để xây dựng chương trình hoặc kế hoạch lãnh đạo thực hiện và gửi về Đảng ủy Khối **chậm nhất ngày 22 tháng 3 năm 2016.**

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Thành ủy,
- Ban chỉ đạo QCDCCS Thành phố,
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các ban ĐUK, thành viên BCĐ ĐUK,
- Đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Khối,
- Lưu Văn phòng.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Phạm Thiên Kha